

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14/04/2022

Diễn biến thị trường ngày 13/04/2022: Tâm lý bi quan có vẻ đã đi qua, lực mua mạnh toàn thị trường đã kéo các chỉ số tăng mạnh.

Sau một nhịp rơi khá sâu đầu phiên chiều, tương chừng kịch bản giảm sâu sẽ tái diễn nhưng tâm lý bi quan có vẻ đã đi qua. Lực mua mạnh toàn thị trường đã kéo các chỉ số tăng mạnh. Tâm lý thị trường có vẻ đã ổn định trở lại sau một thời gian dài một mối giảm liên tục gần 70 điểm.

Nhóm vốn hóa lớn VNM, FPT, GVR, MWG mở đầu đà tăng trong phiên chiều này. Sau đó sắc xanh nhanh chóng lan ra khắp thị trường. Cổ phiếu bất động sản cực kỳ sôi động về cuối phiên. DXG, ITA, SCR, LDG, IDJ, QCG, API... tăng trần trở lại.

Cổ ngân hàng xanh nhưng vẫn có sự phân hóa VCB, VPB, TCB lại chỉ kết phiên ở tham chiếu. MSB, ABB, PGB... thậm chí còn giảm điểm. Tương tự với nhóm chứng khoán, các mã đầu ngành như VND, SSI, HCM, MBS... tăng mạnh còn các mã nhỏ hơn (APG, EVS) thì mang sắc đỏ.

Nhờ sự tích cực của thị trường, họ FLC cũng được một phiên thoát sàn. FLC chốt phiên chỉ còn giảm 2.7%, ROS giảm 3%.

VN-Index chốt phiên tăng gần 22 điểm, lên 1,477.2 điểm. HNX-Index tăng 6.4 điểm lên 427.45 điểm. Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt gần 26 ngàn tỷ đồng.

Nhận định thị trường ngày 14/04/2022: VN-Index sẽ hồi phục dần trong các phiên tới?

APS nhận định ba phiên lao dốc liên tiếp với bước giảm hơn 70 điểm đã đưa thị trường vào trạng thái quá bán tại vùng hỗ trợ của kênh xu hướng là 1.440-1.455 điểm của VN-Index.

Điều còn thiếu trong phiên này là thanh khoản ở mức thấp, cho thấy dù áp lực bán giảm nhưng lực cầu bắt đáy vẫn rất thận trọng. Đây cũng là diễn biến thường thấy ở các nhịp hồi kỹ thuật, do nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ và chỉ bắt đáy thăm dò.

Dự kiến, thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng, nhưng nhịp hồi phục sẽ chậm lại và giằng co mạnh tại vùng kháng cự 1.484-1.490 điểm. Nhà đầu tư có thể tiếp tục kỳ vọng vào nhịp hồi phục trong thời gian tới để cơ cấu danh mục hợp lý: giải ngân ở những cổ phiếu đã lùi về nền giá hỗ trợ cứng và chờ cơ hội để thoát khỏi những cổ phiếu đã có dấu hiệu suy yếu.

Ngoài ra, nên cẩn trọng đối với nhóm cổ phiếu có tính chất rủi ro cao.